



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 42/2542

วันที่ 30

มีนาคม 2542

เรื่อง แนวทางการจำหน่ายกิจการธนาคารหลวง จำกัด(มหาชน) และธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)

ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการจำหน่าย กิจการของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. แนวทางการจำหน่ายกิจการธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารศรีนครนั้น เป็นมาตรการหนึ่งในเรื่องการชดเชยลูกหนี้ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงินที่ทางการเข้าแทรกแซง ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542 โดยทางการจะกำหนดแนวทางในการจำหน่ายกิจการธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารศรีนคร เพื่อให้ผู้สนใจซื้อกิจการ ใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาซื้อกิจการของธนาคารทั้งสอง

2. ในการจำหน่ายกิจการของธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารศรีนคร ผู้สนใจซื้อกิจการสามารถเสนอราคาได้ 2 แนวทางดังนี้

2.1 การจำหน่ายกิจการโดยวิธีคดลูกหนี้ด้วยคุณภาพไว้ในธนาคาร และให้ธนาคารทั้งสองพยายามเรียกเก็บดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้มากที่สุด และใช้วิธีทยอยขายหรือรอจนกว่าเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัว เพื่อให้ได้ราคาขายที่ดีขึ้น

2.2 การจำหน่ายกิจการด้วยวิธีแยกลูกหนี้ด้วยคุณภาพออกขายให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) วิธีการนี้จะทำให้ธนาคารทั้งสองกลายเป็นธนาคารที่มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น และให้ AMC ทำหน้าที่บริหารลูกหนี้ด้วยคุณภาพต่อไป

ในการจำหน่ายกิจการทั้งสองโดยให้ผู้สนใจซื้อเสนอราคาทั้งวิธีคดลูกหนี้ด้วยคุณภาพไว้ในธนาคาร และวิธีแยกลูกหนี้ด้วยคุณภาพออกขายให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) นั้น กองทุนฟื้นฟูฯ จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ธนาคารสำหรับรายได้ที่ขาดหายไป (Yield Maintenance) เนื่องจากธนาคารทั้งสองต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก หรือ AMC ต้องจ่ายดอกเบี้ยตัวเงิน แต่ยังไม่มียาได้จากลูกหนี้ด้วยคุณภาพ ในขณะที่เดียวกันก็มีการแบ่งผลกำไรขาดทุนระหว่างกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ กับธนาคารทั้งสองหรือผู้ร่วมทุน (Gain/Loss Sharing) เพื่อผลักดันให้ผู้บริหารธนาคารทั้งสองใช้ความพยายามบริหารลูกหนี้ด้วยคุณภาพอย่างเต็มที่

การกำหนดวิธีการจำหน่ายธนาคารทั้งสองดังกล่าว จะทำให้ทางการจำหน่ายธนาคารทั้งสองได้ในราคาที่ดีขึ้น ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ร่วมลงทุนภาคเอกชนที่สนใจซื้อกิจการของธนาคารทั้งสอง เพื่อให้ทางการได้ประโยชน์สูงสุด

จึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน

